



ประกาศโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อนึ่ง มีวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันทำการในระหว่างช่วงวันหยุดข้างต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน อันเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการและทักษะชีวิตที่ดี การอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และสานความสัมพันธ์สถาบันครอบครัว ดังนั้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ดังต่อไปนี้

๑. โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เป็นเวลา ๑ วัน ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่มีการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ในระหว่างที่หยุดให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ติดตาม ตรวจสอบความครบถ้วนของกิจกรรมการเรียนรู้และภาระงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน ทั้งนี้ กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดรูปแบบการเรียนและตารางเรียนชดเชยในวันหยุดข้างต้นให้กับนักเรียนแล้ว

๒. เปิดเรียนตามปกติ ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ดูแลความเรียบร้อย และอื่น ๆ ของสถานศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔. โรงเรียนปิดทำการทุกสำนักงานในวันที่ประกาศหยุดข้างต้น เว้นแต่อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเหตุความจำเป็นเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยแจ้งหรือขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

www.thonburee.ac.th หรือ Facebook : www.facebook.com/tbw ๒๕๒๕ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๖๕-๗๗๕๓ ต่อ ๑๐๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ ชิวังกุล)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีต มีธยัม รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

